

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การนำเสนอผลการวิจัยในบทที่ 5 นี้ จะแบ่งหัวข้อการเสนอออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วของประชาชนในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วของประชาชนในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

สรุปผลการวิจัย

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1

สามารถสรุปได้ว่าระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วผ่านทางสื่อต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยซึ่งจาก 14 ช่องทางสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่รับรู้ข่าวสารน้อย โดยผ่านทางนักร้องเมือง ข้อความ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนกลุ่มพลังมวลชน ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ หอกระจายข่าว รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และกลุ่มที่รับรู้ข่าวสารปานกลาง โดยผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อนบ้านและเพื่อนสนิท เป็นต้น

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

สามารถสรุปได้ว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้ว ได้แก่ สังคมประกิตทางการเมืองและการบ่มเพาะทางการเมือง

อภิปรายผล

การวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ผลวิจัยมีความแตกต่างจากงานวิจัยจากเนื้อหาบทที่ 2 คืองานวิจัยจากเนื้อหาบทที่ 2 มักจะให้ความสนใจตัวแปรพื้นฐาน ซึ่งไม่ใช่การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยตรง จากผลวิจัยนี้พบสาเหตุโดยตรงที่ทำให้การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วอยู่ในระดับน้อยดังนี้

1. สังคมประกิตทางการเมือง เมื่อประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อมวลชน สื่อสังคม และสื่อบุคคล ส่งผลให้ประชาชนไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองและพูดคุยเรื่องการเมืองนาน ๆ ครั้งสนใจแต่เรื่องปากท้องของตนเองซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกุสิทธิ์ ชันติกุล (2553 : 330) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่าการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเขียนเรื่องร้องทุกข์ เสนอปัญหาไปยังนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำทางการเมืองและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมถึงการประชุมทางการเมือง การฟังปราศรัยหาเสียง และการติดต่อกับนักการเมืองนั้นมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่ำทุกข้อ เนื่องจากประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องการเมืองน้อยกว่าการประกอบอาชีพหรือเรื่องปากท้อง และคิดว่าเรื่องการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องของตนเองที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะว่าตนเองเป็นเพียงลูกบ้านชาวบ้านทั่วไปไปประชุมชนเท่านั้น

ถ้าหากประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการเมือง ได้รับความเคลื่อนไหวทางการเมือง ทำให้เกิดความคิด เกิดการรับรู้ข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวสารการเมืองในขณะนั้น ประชาชนได้ให้ความสนใจคอยติดตาม เพื่อทราบถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นว่าจะดำเนินไปในทิศทางใด ซึ่งข่าวสารการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กัน เป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตย พอประชาชนทราบข่าวสารทางการเมืองก็จะนำมาพูดคุยกัน นำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การที่ประชาชนได้รับรู้ถึงข่าวสารการเมืองก็จะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ส่วนหนึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่จะอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ถ้าคนที่สนใจเรื่องการเมืองและอ่านข่าวการเมืองมาก ถ้าเป็นข่าวการเมืองในเชิงวิเคราะห์หรือมีข้อมูลข่าวสารให้มาก จะทำให้คนที่ติดตามหรืออ่านรู้สึกชอบและติดตามเรื่องการเมืองมากขึ้น ถ้าข่าวสารการเมืองมีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ประชาชนก็จะออกมามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การเรียกร้อง หรือต่อต้านในสิ่งที่ประชาชนเห็นว่ามิผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ข่าวการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชน ถ้าประชาชนรับรู้ข่าวสารการเมือง ได้รับความเคลื่อนไหวและนโยบายของพรรคการเมืองและผู้ลงสมัคร จะทำให้ประชาชนสามารถตัดสินใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ง่ายขึ้น

2. การบ่มเพาะทางการเมือง เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ด้อยการศึกษา ทำให้ไม่เคยผ่านการเรียนและไม่เคยผ่านอบรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมาก่อน จึงขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของกรปกครองระบอบประชาธิปไตย ทำให้ไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวสารทางการเมืองมองว่าเป็นเพียงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการทำหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น ส่งผลให้รับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วน้อย ถ้าหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ

การเมือง ก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และมองว่าตนเองมีอิทธิพลในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ควรจัดเวทีเสวนา เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการเมือง การปกครอง ซึ่งจัดให้มีลักษณะสภากาแฟผ่านสภาองค์กรชุมชน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมะขาม ควรจัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครอง สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ข้อเรียกร้องทางการเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

หลังจากที่ได้ดำเนินการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วง การเมืองสองขั้วของประชาชนในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการดำเนินการวิจัยหลังจากนี้คือ

1. ควรมีการดำเนินการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วง การเมืองสองขั้วในระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
4. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอุดมการณ์ทางการเมืองประชาธิปไตยสูงและเห็น ประโยชน์ที่จะได้รับสูง แต่ระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วต่ำ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาวิจัยต่อไปว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น